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รายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจาํปี 2567  
บริษัท ไทย โอ.พี.พี.จาํกดั (มหาชน) 

วนัองัคารท่ี 30 เมษายน 2567 

ณ ห้องวมิานทิพย์ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 

___________________________________________________________________________________________________ 

เร่ิมประชมุเวลา 10:00 น. 

 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 60,000,000 บาท เป็นหุ้นสามญั 6,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท และในการ

ประชุมครัง้นี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชุมรวม 33 ราย นับเป็นจํานวนหุ้นรวม 5,371,305 หุ้น แบ่งเป็นผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 

จํานวน 13 ราย รวมจํานวนหุ้น 3,168,907 หุ้น และ ผู้ รับมอบฉันทะ 20 ราย รวมจํานวนหุ้น 2,202,398 หุ้น จํานวนหุ้นท่ีนับได้

ทัง้สิน้ คิดเป็นร้อยละ 89.52 ของหุ้นท่ีออกจําหน่ายแล้วทัง้หมด ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

 การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้นี ้บริษัทฯ มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุม ในลักษณะส่ือวีดิทัศน์ ตลอด

ระยะเวลาการประชมุ 

นายอรินทร์ จิรา ประธานกรรมการบริษัท ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชมุ กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้น และมอบหมายให้ น.ส.

แสงจันทร์ ศิริสวัสดิ์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ และแนะนํากรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบ

บญัชี ท่ีได้มาร่วมประชมุในวนันี ้ 

กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุ 10 ท่าน จากจํานวน 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 83.33 

1. นายอรินทร์ จิรา   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษทั 

2. นายสธีุ ล่ิมอติบลูย์  รองประธานกรรมการบริษทั และกรรมการผู้จดัการ 

3. นายชวลิต ล่ิมอติบลูย์ กรรมการ 

4. ร.ต.อ.สเุมธ  ล่ิมอติบลูย์  กรรมการ  

5. นายบญุช ู ล่ิมอติบลูย์ กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

6. นายมงคล ล่ิมอติบลูย์ กรรมการ 

7. นายสรุภาพ ล่ิมอติบลูย์ กรรมการ 

8. น.ส. ธีรารัตน์ ล่ิมอติบลูย์ กรรมการ 

9. นายธนา โพธิกําจร กรรมการ 

10. ดร.นิลสวุรรณ ลีลารัศม ี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

  และประธานสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

กรรมการบริษัทท่ีลาประชมุ 

1. นายชยัสิทธ์ิ เจริญสตัย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

  และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2. นายปมขุ ศิริองักลุ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 

ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชมุ 

1. นายประเสริฐ สตัยาอภิธาน ผู้บริหารฝ่ายขาย 

2. น.ส. ศิราณี นามณี  ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน  
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ตวัแทนผู้สอบบญัชี จากสํานกังาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท 

1. คณุศิรเมศร์ อคัรโชตกิลุนนัท์ 

2. คณุมลิณี จามีกรกลุ  

 

 เลขานกุารบริษัท แจ้งต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นว่า ตามท่ีบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการ

ประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล เพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2567 

ระหว่างวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2566 ถึงวนัท่ี 30 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม 

และ/หรือ เสนอชื่อบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

 และบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่งคําถามล่วงหน้าท่ีเก่ียวข้องกบัวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2567 

มายังบริษัทฯ ภายในวนัท่ี 23 เมษายน 2567 ตามท่ีได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ ถือหุ้นส่ง

คําถามล่วงหน้ามายงับริษัทฯ 

 

จากนัน้เลขานกุารบริษัท ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบถึงวิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุดงันี ้

- ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 37 ระบุว่า การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นท่ี

ถืออยู่และหุ้นท่ีได้รับมอบฉนัทะ โดยถือว่าหน่ึงหุ้นเท่ากบัหน่ึงเสียง 

- ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนัน้ ในกรณีผู้ ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทําเคร่ืองหมายในช่องหน้าข้อความ

ท่ีไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในบตัรลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับ ณ จุดลงทะเบียน พร้อมลงลายมือชื่อในบตัร เจ้าหน้าท่ี

จะเก็บบตัรเพ่ือนํามานบัคะแนน 

- การนับคะแนนนัน้ บริษัท จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วม

ประชมุ ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ 

- สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีได้มอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือ

หุ้นนัน้ บริษัท ได้ทําการบนัทึกคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้นตามท่ี

ระบไุว้ในใบมอบฉนัทะเพ่ือลงมติตามระเบียบวาระไว้แล้ว 

- การออกเสียงลงคะแนนในทกุวาระท่ีต้องมีการขอมติจะใช้มติเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ยกเว้น วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่

น้อยกว่าสองในสาม ของจํานวนเสียงทัง้หมด ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ ท่านใดมีคําถาม ขอให้ยกมือ และซกัถามได้ในวาระนัน้ๆ  

- สําหรับบตัรลงคะแนนท่ีเหลืออยู่ท่ีผู้ ถือหุ้น จะถือว่าผู้ ถือหุ้นเห็นด้วยตามระเบียบวาระนัน้ ๆ บริษัท จะเก็บบตัรลงคะแนน

เสียงของผู้ ถือหุ้นทกุท่าน เมื่อการประชมุเสร็จสิน้ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป 

 

 ก่อนพิจารณาวาระท่ี 1 มีผู้ ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ เพ่ิมขึน้ 3 ราย รวมจํานวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ

ทัง้สิน้ท่ีเข้าร่วมประชมุ 36 ราย จํานวนหุ้นรวมทัง้สิน้ 5,371,607 หุ้น 

 

จากนัน้เลขานกุารบริษัท จึงเร่ิมดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชมุท่ีได้จดัส่งให้ดงัต่อไปนี ้
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วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2566 เม่ือวันที่ 28 เมษายน 2566 

   เลขานุการบริษัท แจ้งต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นว่า บริษัทฯ ได้จดัทํารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2566 ซึ่ง

ประชุมเมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2566 แล้วเสร็จภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ซึง่บริษัทฯ ได้ส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 

   คณะกรรมการบริษัท เห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2566 เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2566 มี

ข้อความถูกต้อง และบริษัทฯ ได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตัง้แต่วันท่ี 12 พฤษภาคม 2566 จึงเห็นควรเสนอให้ท่ี

ประชมุรับรองรายงานการประชมุดงักล่าว 

   เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดสอบถาม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ผู้ ถือ

หุ้นลงมติในวาระนี ้โดยแจ้งว่าจะต้องใช้มติเสียงข้างมากในการอนมุตัิวาระนี ้

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง 

มต ิ คะแนนเสียง ร้อยละของจาํนวนหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

เห็นด้วย 5,371,607 100.0000 

ไม่เห็นด้วย - - 

งดออกเสียง - - 

บตัรเสีย - - 

 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปี 2566 

   เลขานุการบริษัท ได้เชิญคุณธีรารัตน์ ล่ิมอติบูลย์ (กรรมการบริษัท) เป็นผู้สรุปผลการดําเนินงานในรอบปี 2566 ของ

บริษัท ตามท่ีได้จดัส่งข้อมลูรายงานประจําปีในรูปแบบ QR Code ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว โดยมีรายละเอียด

ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2  

   คณุธีรารัตน์ ล่ิมอติบูลย์ (กรรมการบริษัท) ได้ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกับคําอธิบาย และการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ 

ให้ท่ีประชมุทราบ โดยสรุปดงันี ้

   เน่ืองจากปี 2566 ท่ีผ่านมา ตลาดบรรจุภณัฑ์มีการฟื้นตวัอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคกลุ่ม

อาหารเคร่ืองดื่มและผลิตภณัฑ์เก่ียวกับสขุภาพซึ่งเกิดจากการเพ่ิมขึน้ของการบริโภคทัง้ภายในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน

และการฟืน้ตวัของภาคบริการและการท่องเท่ียวของไทย แต่ก็ยงัมีปัจจยัเชิงลบซึ่งมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทจาก

การเพ่ิมขึน้ของอัตราดอกเบีย้และอตัราเงินเฟ้อ และความขัดแย้งด้านภูมิศาสตร์ในภูมิภาคตะวนัออกกลาง และสถานการณ์

เศรษฐกิจของจีนท่ีมคีวามเปราะบางทําให้เกิดมีความระมดัระวงัในการใช้จ่าย ส่งผลต่อการชะลอการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจ รวมถึง

การส่งออกสินค้าของไทยท่ียงัคงได้รับผลกระทบจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก โดยลกูค้ารายหลักของบริษัทบางรายเป็น

ผู้ผลิตเพ่ือส่งออกสินค้า ทําให้ผลประกอบการช่วงปลายปีลดลงจากช่วงไตรมาสแรก 

   บริษัทมีรายได้จากการขายในปี 2566 จํานวน 1,553.3 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จํานวน 113.2 ล้านบาท หรือ

ลดลง 6.8% และบริษัทมีกําไรสทุธิในปี 2566 จํานวน 112.3 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2565 จํานวน 26.7 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ 

31.3% โดยปัจจยัหลกัอยู่ท่ีต้นทุนลดลง เมื่อราคาขายลดลงต้นทุนก็ลดลงด้วย นอกเหนือจากการท่ีบริษัทมีการควบคุมต้นทุน 

และการบริหารค่าใช้จ่ายในการขายท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึน้ ผลกําไรจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอ่ืนท่ีเพ่ิมขึน้ และ
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รายได้อ่ืนๆ จากการเป็นตวัแทนขายโซลาร์เซลล์ซึ่งเร่ิมทําในปี 2566 อีกทัง้ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้าและการ

ร่วมทนุท่ีเพ่ิมขึน้  

   บริษัทมีส่วนแบ่งรายได้จากผลิตภณัฑ์หลกั 3 ส่วน ได้แก่ พลาสติกฟิล์ม งานพิมพ์สติ๊กเกอร์ และหลอดลามิเนต โดย

ในปี 2566 พลาสติกฟิล์มเป็นรายได้หลกัของบริษัทมีรายได้จากการขายจํานวน 1,072.64 ล้านบาท ลดลง 110.07 ล้านบาท หรือ

ลดลง 9.31% งานพิมพ์สติ๊กเกอร์มรีายได้จากการขายจาํนวน 398.29 ล้านบาท ลดลง 1.9 ล้านบาท หรือลดลง 0.47% และหลอด

ลามิเนตมีรายได้จากการขายจํานวน 82.40 ล้านบาท ลดลง 1.26 ล้านบาท หรือลดลง 1.5%  

   รายได้จากการขายแต่ละส่วนงานในปี 2566 โดยรวมลดลงจากปี 2565 จํานวนรวมทัง้สิน้ 113.22 ล้านบาท หรือ

ลดลง 6.79% โดยส่วนใหญ่เกิดจากส่วนงานพลาสติกฟิล์มเป็นหลกั ปริมาณการขายไม่ได้ลดลง แต่เกิดจากการท่ีต้องปรับราคา

ลง เน่ืองจากราคาเม็ดพลาสตกิซึง่เป็นวตัถดุิบหลกัมกีารปรับราคาลดลงตามกลไกตลาด ทําให้บริษัทจําเป็นต้องปรับราคาขายลง

ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัท ส่วนยอดขายของงานพิมพ์สติ๊กเกอร์ และของหลอดลามเินต

ลดลงเล็กน้อยจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัในช่วงไตรมาส 4 ซึง่กระทบต่อความต้องการสินค้า ทําให้ยอดขายปลายปีลดลง 

   กําไรขัน้ต้นสงูขึน้จํานวน 201.82 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จํานวน 12.80 ล้านบาท หรือ 6.8% จากปีก่อน เน่ืองมาจากต้นทุน

ขายท่ีลดลง ราคาขายลดลงต้นทนุจึงลดลงด้วย อีกทัง้การเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคมุค่าใช้จ่าย และบริหารด้านการขายท่ีดี

ขึน้ รวมถึงมีรายได้อ่ืนๆ จากการเป็นตวัแทนขายโซลาร์เซลล์  

   การวิจัยและพัฒนาสินค้า บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการพัฒนาสินค้าเพ่ือตอบสนองความยั่งยืน ค่อนข้างสูงซึ่ง

ลกูค้าหลกัของบริษัทฯ ก็ให้ความสําคญักบัเร่ืองนี ้และในช่วงปีท่ีผ่านมามีการปรับใช้วตัถดุิบท่ีตอบสนองความยัง่ยืนเป็นจํานวน

มาก และจะทําอย่างต่อเน่ือง ในเดือนธันวาคม ปี 2566 ได้เร่ิมมีการติดตัง้เคร่ืองจกัรใหม่ และเร่ิมผลิตได้ในช่วงต้นปี 2567 นี ้ซึ่ง

เคร่ืองจกัรนี ้จะสามารถช่วยสนบัสนนุแนวทางการพฒันาสินค้าในกลุ่มนีไ้ด้อย่างมาก  

   วตัถปุระสงค์ และกลยทุธ์ในการดําเนินธุรกจิ บริษัทฯ มุ่งเน้นการเป็นผู้ นําด้านบรรจภุณัฑ์ท่ีหลากหลายและครบวงจร 

โดยมีการพฒันานวตักรรมสินค้า และบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าอย่างต่อเน่ือง และความต้องการของตลาดท่ี

เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และมุ่งมั่นเพ่ิมมูลค่าให้ธุรกิจโดยการขยายการลงทุนในกลุ่มธุรกิจท่ีสร้างมูลค่าสูง ปรับปรุงการ

ทํางานให้เกิดประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในเร่ืองการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั นําเทคโนโลยีและนวตักรรมท่ี

ทนัสมยัมาประยกุต์ใช้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานอย่างต่อเน่ือง รวมถึงเพ่ิมศกัยภาพและขีดความสามารถของบุคลากร

เพ่ือให้สามารถพัฒนาและมีทกัษะท่ีรองรับการเปล่ียนแปลงและการเติบโตในอนาคต และบริษัทจะดําเนินการภายใต้หลกัการ

กํากบัดแูลกิจการท่ีดีโดยมกีรอบแนวการดาํเนินธุรกิจอย่างยัง่ยนืมุ่งเน้นให้เกดิประโยชน์สงูสดุให้แก่ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียในทกุกลุม่  

   บริษัทได้รับใบประกาศนียบตัร รับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชนัของภาคเอกชนไทย ต่อเน่ืองเป็น

สมยัท่ี 2 ในเดือนธันวาคม 2565 ซึง่ในฐานะบริษัทมหาชน บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ และยึดมัน่ในแนวทางการบริหารงาน อย่างมี

ธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส เป็นธรรม และต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชนัในทกุรูปแบบ 

   เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดสอบถาม เลขานุการบริษัทจึงสรุปว่า ท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นได้รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2566 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
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วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สําหรับรอบปีบัญชี 2566  

      สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 

   เลขานุการบริษัทรายงานว่า คณะกรรมการบริษัทได้จดัทํา งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ

บริษัท สําหรับรอบปีบัญชี 2566 สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งเป็นไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป และผ่านการ

ตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในรายงานประจําปี 2566 ท่ีส่งให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่าน

ล่วงหน้า พร้อมกบัหนงัสือเชญิประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว 

ผลการดําเนินงานตามงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ส่วนเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการมีความแตกต่าง

กนัจากเงินปันผลรับ ซึ่งในปีนีบ้ริษัทฯ ได้รับเงินปันผล จากการไปลงทุนท่ีประเทศเวียดนาม (บริษัท L.S Pack Co., Ltd) ซึ่งผลิต

หลอดยาสีฟัน และอีกด้านท่ีมีความแตกต่างคือวิธีการรับรู้กําไรจากการไปลงทนุในบริษัทร่วมทนุ และบริษัทร่วมค้า  

เมื่อกล่าวถึงงบการเงินเฉพาะกิจการ ผลการดําเนินงานในปี 2566 บริษัทมีกําไรขัน้ต้น เพ่ิมขึน้จากปี 2565 จํานวน 

12.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.8% โดยสัดส่วนผลกําไรท่ีเพ่ิมขึน้ส่วนใหญ่มาจากส่วนงานพิมพ์ฉลากกาว (สติ๊กเกอร์) ซึ่ง

เพ่ิมขึน้จํานวน 6.57 ล้านบาท เน่ืองจากประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและกระบวนการผลิตท่ีดีขึน้ และส่วนงานพลาสติก

ฟิล์มมีกําไรขัน้ต้นเพ่ิมขึน้เป็นจาํนวน 5.07 ล้านบาท สาเหตมุาจากต้นทนุวตัถดุิบท่ีลดลงเมื่อเทียบกบัราคาในปี 2565 โดยเฉพาะ

ราคาเม็ดพลาสติกท่ีเป็นวตัถดุิบทางตรงมีการปรับราคาลดลงตามกลไกตลาด การปรับลดลงของราคาวตัถดุิบดงักล่าวจึงส่งผล

ให้กระทบต่อยอดขายของบริษัททําให้บริษัทต้องปรับราคาขายลงซึง่ให้สะท้อนไปในทิศทางเดียวกนักับภาพรวมของรายได้จาก

การขายของบริษัทลดลงแต่อย่างไรก็ตามบริษัทยังสามารถบริหารส่วนต่างราคาได้ ซึ่งยังคงรักษากําไรขัน้ต้นของส่วนงาน

พลาสติกฟิล์มได้เพ่ิมขึน้ โดยการเพ่ิมสดัส่วนรายได้จากงานรับจ้างผลิตซึง่ใช้วตัถดุบิจากลกูค้าจงึไม่มผีลกระทบกบัการปรับราคา

ดงักล่าว 

เงินปันผลรับเป็นซึ่งเป็นรายการหลักของปีนี ้บริษัทได้รับเงินปันผลรับจํานวน 37.16 ล้านบาท หรือจํานวน 1.1 ล้าน

เหรียญสหรัฐ คิดเป็น 25% ของสัดส่วนการลงทุนในบริษัท L.S Pack Co., Ltd ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนในประเทศเวียดนาม โดย

บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลเมื่อวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2566 ทัง้นีเ้ป็นการปันผลจากกําไรสทุธิสําหรับปี 2009 จนถึง ปี 2019 โดย

บริษัทจะได้รับการทยอยจ่ายจนครบก่อนไตรมาส 3 ในปี 2567 

บริษัทมีรายได้อ่ืนเพ่ิมขึน้จากจํานวน 23.77 ล้านบาทในปี 2565 เป็นจํานวน 35.97 ล้านบาทในปี 2566 หรือเพ่ิมขึน้

จํานวน 12.20 ล้านบาท คิดเป็นเพ่ิมขึน้ร้อยละ 51.3 โดยจํานวน 7.47 ล้านบาท มาจากรายได้ค่านายหน้าจากการเป็นตวัแทนจํา

หน่วยโซลาร์เซลล์ในปีแรก และมีดอกเบีย้รับเพ่ิมขึน้จํานวน 3.22 ล้านบาท จากการประมาณการดอกเบีย้รับจากเงินลงทุนใน

สินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน และมีกําไรจากอตัราแลกเปล่ียนเพ่ิมขึน้จํานวน 1.59 ล้านบาท  

นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีการปรับปรุงเงินลงทนุในสินทรัพย์ทางการเงินอ่ืนเพ่ือให้เป็นมลูค่าปัจจบุนั (NAV) จึงส่งผลให้ปีนี ้

มีกําไรท่ียงัไม่เกิดขึน้จริงจํานวน 1.01 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปีก่อนเป็นยอดขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงจํานวน 2.52 ล้านบาท เมื่อ

เปรียบเทียบกนัจึงทําให้แสดงผลกําไรท่ีเพ่ิมขึน้จํานวน 3.53 ล้านบาท 

สําหรับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ปี 2566 เพ่ิมขึน้จํานวน 8.49 ล้านบาท สาเหตสุ่วนใหญ่เกิดจากกําไรจากการดําเนินงานท่ี

เพ่ิมขึน้ ประกอบกับการใช้สิทธิลดหย่อนทางภาษีของส่วนงานท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนหมดไป และลดลง ตามลําดบั ทัง้นี ้

กําไรต่อหุ้นของบริษัทในปี 2566 เท่ากบั 22.24 บาทต่อหุ้น 

ฐานะทางการเงินของบริษัทในปี 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 1,902.08 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2565 จํานวน 

162.74 ล้านบาท คิดเป็น 9.4% ส่วนใหญ่เกิดจากกลุ่มท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีบริษัทมีการลงทุนเพ่ิม จํานวน 144.77 ล้าน

บาท และสินค้าคงเหลือ เพ่ิมขึน้ประมาณ 62.51 ล้านบาท ขณะท่ีเงินสด เงินฝากธนาคาร และสินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน ลดลง
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จํานวน 180.45 ล้านบาท จากยอดในปี 2565 จํานวน 663.10 ล้านบาท เหลือจํานวน 482.65 ล้านบาท เน่ืองจากภายในปี 2566 

บริษัทมีการขยายโรงงานโดยมีการการลงทุนซือ้เคร่ืองจกัรใหม่ นอกจากนีล้กูหนีท้างการค้ากิจการท่ีเก่ียวข้องกนัเพ่ิมขึน้ 59.85 

ล้านบาท ซึ่งเป็นหนีท่ี้ยงัไม่ครบกําหนดรับชําระ และบริษัทมีเงินปันผลค้างรับเพ่ิมขึน้จํานวน 37.46 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินปันผล

จากบริษัทร่วมทนุ L.S Pack Co., Ltd ตามท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น 

หนีสิ้นเพ่ิมขึน้ 52.24 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากหนีสิ้นตามสญัญาเช่าเพ่ิมขึน้สทุธิ 27.94 ล้านบาท และเจ้าหนีค้่าซือ้

สินทรัพย์เพ่ิมขึน้ 12.22 ล้านบาท ซึง่ยงัไม่ถึงกําหนดชําระ ทัง้หมดนีเ้น่ืองจากในปี 2566 บริษัทมีการลงทนุขยายกําลงัการผลิต 

ส่วนของผู้ ถือหุ้น เพ่ิมขึน้จํานวน 110.50 ล้านบาท โดยเป็นการเพ่ิมขึน้จากผลประกอบการสทุธิ สําหรับรอบระยะเวลา

ดําเนินงาน 12 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2566 เท่ากบั 96.26 ล้านบาท ประกอบกบัเพ่ิมขึน้จากเงินปันผลรับ จํานวน 37.16 

ล้านบาท ท่ีมาจากบริษัท L.S Pack Co., Ltd และลดลงจากการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 2565 เมื่อวนัท่ี 29 

เมษายน 2566 จํานวน 22.92 ล้านบาท ตามลําดับ บริษัทมีอัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (D/E Ratio) ในปี 2566 อยู่ท่ี 

0.19 เท่า โดยจะเห็นได้ว่าบริษัทยงัรักษาโครงสร้างทางการเงินท่ีแข็งแรง 

   เลขานกุารบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม ซึง่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามดงันี ้

คําถาม ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ ลงทนุในบริษัทร่วมค้าท่ีเวียดนาม เป็นสดัส่วนเท่าไร 

คําตอบ น.ส.ธีรารัตน์ ล่ิมอติบลูย์ กรรมการบริษัท ตอบว่า 25% 

 

คําถาม ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า ในนาคต บริษัทร่วมค้าท่ีเวียดนาม จะสามารถจ่ายปันผลได้ดีอย่างปีนีห้รือไม่ การแข่งขนัเป็น

อย่างไร 

คําตอบ นายสรุภาพ ล่ิมอติบลูย์ กรรมการบริษัท ชีแ้จงว่า เงินปันผลท่ีได้รับครัง้นี ้เป็นการปันจากผลการดําเนินงาน ตัง้แต่ปี 

2009 – 2019 ตวัเลขรวมจึงดเูยอะ เดิมวางแผนเกบ็ไว้เป็นเงนิลงทนุ จึงไม่ได้ปันผลมาหลายปี ด้านการแข่งขนั บริษัท

ร่วมค้าท่ีเวียดนาม เข้าไปตัง้บริษัทอยู่ในโรงงานของลกูค้า ดงันัน้คู่แข่งอ่ืนจึงแข่งขนัได้ยาก แต่บริษัทเองก็ต้องรับมือ

กบัเงื่อนไขราคาของลกูค้าเช่นกนั 

 

คําถาม ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า เคร่ืองจกัรใหม่ ช่วยเร่ืองลดต้นทนุได้หรือไม่ คาดหวงัอย่างไร 

คําตอบ น.ส.ธีรารัตน์ ล่ิมอติบูลย์ กรรมการบริษัท ชีแ้จงว่า เคร่ืองจักรนี ้เร่ิมติดตัง้เมื่อปลายปีท่ีผ่านมา และปัจจุบันอยู่

ระหว่างการทดลอง เพ่ือผลิตฟิล์มท่ีมีมูลค่าสูง บริษัทฯ มุ่งจับตลาดกลุ่มนี ้เพราะสามารถทํากําไรได้ดีกว่า อีกทัง้

เคร่ืองจกัรนีย้งัมีเทคโนโลยีท่ีช่วยตอบโจทย์ เร่ืองความยัง่ยืนได้อีกด้วย 

 

คําถาม ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า การแสดงมลูค่าคงเหลือ เน่ืองจากสินค้าเป็น job order จะมีมลูค่าคงเหลืออยู่ได้อย่างไร วิธีการ

คิดค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่า จากอตัราร้อยละของมลูค่าตามบญัชีของสินค้าโดยมลูค่าสงูท่ีได้รับ 

คําตอบ นายศิรเมศร์ อคัรโชติกลุนนัท์ ผู้สอบบญัชี ชีแ้จงวา่ ให้ความสําคญัเป็นพิเศษกบัมลูค่าคงเหลือของสินค้า โดยสินค้า

คงเหลือมี 2 ประเภท คือ Job order และ สินค้า Mass สําหรับ Job order บริษัทฯ ปรับตามการรับรู้รายได้แล้ว 

สินค้าคงเหลือท่ีมีมลูค่าอยู่จะเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเป็น Mass จึงให้ความสําคญั เพราะมีการใช้ดลุยพินิจในการพิจารณา

แสดงมลูค่า มลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับแสดงมลูค่าสินค้าท่ีมีราคาทนุท่ีตํ่ากว่ามลูค่าปัจจบุนั (Fair value)   
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คําถาม ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า งบกระแสเงินสดจะทําให้เห็นว่าตวัท่ีทําให้สภาพคล่องของบริษัทลดลง ปีก่อนมี 199 ล้านบาท 

ปีนีเ้หลือ 69 ล้านบาท จึงถามว่าในส่วนลกูหนีก้ารค้าท่ีเพ่ิมขึน้ 59 ล้านบาท กับสินค้าคงเหลือท่ีเพ่ิมขึน้ 59 ล้านบาท

เช่นกันนัน้ จะมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไร ไม่แน่ใจว่าลูกหนีท่ี้บริษัทคิดค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญเพียงพอหรือไม่

เพราะบริษัทอ่ืนใช้วิธีแบบ ECL (Expected Credit Loss) 

คําตอบ น.ส.ธีรารัตน์ ล่ิมอติบูลย์ กรรมการบริษัท ชีแ้จงว่า สภาพคล่องบริษัทมีเงินสํารองค่อนข้างสูง รวมเงินลงทุนแล้ว 

ประมาณ 400 กว่าล้าน ดงันัน้ในเร่ืองสภาพคล่องค่อนข้างมัน่ใจ ถ้าพูดถึงเงินสดและเงินลงทนุโดยรวมบริษัทลดลง

เยอะเน่ืองจากมีการลงทุนเคร่ืองจกัรใหม่ ทัง้นีท้ัง้นัน้เพ่ือประโยชน์ และการเพ่ิมประสิทธิภาพสร้างมลูค่าเพ่ิมให้กับ

บริษัท ลกูหนี ้และสินค้าคงเหลือเดิมที ไทย โอ.พี.พี. และบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน มีการซือ้สินค้าจากบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

แต่เน่ืองจากมกีารลงทนุเคร่ืองจกัรใหม่เพ่ือเพ่ิมการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ จึงมีการซือ้เคร่ืองจกัรในบริษัท

ท่ีเก่ียวข้องมาบริหารด้วยตนเอง ดังนัน้จึงต้องซือ้สินค้าประเภทวัตถุดิบด้วย จึงทําให้สินค้าคงเหลือของบริษัทฯ 

เพ่ิมขึน้ เดิมซือ้มาขายไป แต่ตอนนีบ้ริษัทฯ ผลิตเองเพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ เป็นเหตุให้สินค้า

คงเหลือยอดสูงขึน้ ลูกหนีก้ารค้าสงูขึน้เช่นเดียวกัน เน่ืองมาจากปีท่ีผ่านมายอดขายท่ีเพ่ิมขึน้ เพราะลูกค้าในเครือ

กลบัมาซือ้สินค้ากลุ่มท่ีมีมลูค่าสงู เรียกว่ามลูค่าเพ่ิมสงูกําไรดี บริษัทมีลกูหนีส้งูขึน้เน่ืองจากมียอดขายท่ีสงูขึน้ 

  

น.ส. ศิราณี นามณี ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน เสริมว่า โดยรวมกลุ่มเงินสด และสินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน โดยเงิน

สดและรายการเทียบเท่าเงินสด จากปีท่ีแล้ว 275 ล้านบาท เหลือ 110 ล้านบาท แต่มีสินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน เช่น

พนัธบัตร หุ้นกู้  ตราสารหนี ้ตราสารทุน จํานวน 311 ล้าน ขยับจากปีท่ีแล้วจํานวน 256 ในกลุ่มอายุไม่ถึง 1 ปี และ

สินทรัพย์ทางการเงินอ่ืนไมห่มนุเวยีนจํานวน 60 ล้านบาทในปีนี ้และปีท่ีแล้ว 130 ล้านบาท กลุ่มทัง้หมดนี ้เมื่อบริษัท

มีเงินสดเหลือเยอะบริษัทจะนําเงนิไปลงทนุในสินทรัพย์ทางการเงินอ่ืนจะพยายามไม่เก็บเป็นเงินสด และปีนีก้็จะได้

ปรับ Fair value หากอ้างอิงจากงบกําไรขาดทุน บรรทัดผลกําไรขาดทุนอ่ืน จะมีกําไร 1.01 ล้านบาทในปีนี ้และ

ขาดทนุ 2.51 ล้านบาทในปีท่ีแล้ว เมื่อนํามาเปรียบเทียบเพ่ิมขึน้ลดลง ปีนีก้็จะเพ่ิมขึน้ เน่ืองจากปีท่ีแล้วเป็น loss  ปีนี ้

เป็น gain เมื่อเปรียบเทียบกันจึงเป็น gain เพ่ิมขึน้ 3 ล้านกว่า เป็นผลประโยชน์มาจากท่ีไม่ได้เก็บเงินส่วนนัน้ไว้ แต่

นําไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน เช่น หุ้นกู้  ซึง่ในงบการเงินจะมีหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 8 ใน หนงัสือ

เชิญประชุมหน้า 39 กลุ่มพวกนีไ้ด้แก่ ตราสารหนี ้ตราสารทุน หุ้นกู้  เงินฝากประจํา หุ้นกู้อนุพันธ์ ท่ีจะถือไว้จนครบ

กําหนด 

 

การบนัทึกบญัชีลกูหนีข้องบริษัทฯ มี 2 วิธี คือ 

วิธีท่ี 1 monitor (กํากับ) รายตัว ซึ่งเข้าเกณฑ์การตัง้สํารอง ถ้ามีลูกหนีร้ายใดครบ 6 เดือน หรือเกิน 180 วัน จะ

สนันิษฐานไว้ว่ามีสิทธิจะสญู จะตัง้สํารองทัง้จํานวนหนี ้ซึ่งปัจจบุนัตวันีม้ีน้อยมาก เพราะบริษัทจะมีสญัญาณก่อน

ว่าค้างชําระ 90 วนั เป็นส่ิงท่ีน่าตกใจ บริษัทจะควบคมุ และจะพยายามติดตาม ไม่ให้ลกูหนีเ้กิน 90 วนั  

วิธีท่ี 2 เมื่อมาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS9 มีผลบังคับใช้ จึงนําเอาประสบการณ์ในอดีตของลูกหนีทุ้กช่วง 

Aging มาปรับกับอัตราเงินเฟ้อในอนาคตมาตัง้สํารองเพ่ิม โดยทัง้ 2 วิธีรวมกันในการบันทึกบัญชีจึงถือว่าได้ตัง้

สํารองหนีส้งสยัจะสญูครบถ้วนแล้ว 
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คําถาม ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า การร่วมค้ากับอินโดนีเชีย บริษัทฯ มีสดัส่วน 51% แต่เหตุใด การแสดงงบการเงินจึงแสดงด้วย

ส่วนได้เสียการรับรู้รายได้ เหตใุดจึงไม่ต้อง Consolidate 

คําตอบ น.ส. ศิราณี นามณี ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน ชีแ้จงว่า สดัส่วนกรรมการในความเป็นจริงบริษัทไม่มีอํานาจโดย

เบ็ดเสร็จเด็ดขาด กรรมการทุกตําแหน่งท่ีอินโดนีเชีย กบั ไทย โอ.พี.พี. มีอํานาจเท่าๆ กัน จะต่างกันท่ีอตัราส่วนแบ่ง

กําไรและการลงทนุ ของ ไทย โอ.พี.พี. ถือ 51% ทางอินโดนีเซียถือ 49% เน่ืองจากกฎหมายไม่ได้อนญุาตท่ี 50 ต่อ 50 

อีกทัง้ มีหนงัสือสญัญาท่ีเซ็นตกลงร่วมกนัในรูปแบบการร่วมค้า (Joint Venture) ไม่ใช่รูปแบบบริษัทย่อย  

 

   เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม เลขานกุารบริษัทจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติในวาระนี ้โดยแจ้งว่าจะต้องใช้มติ

เสียงข้างมากในการอนมุตัิวาระนี ้

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัท สําหรับรอบปี

    บญัช ี2566 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2566 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียง  

มต ิ คะแนนเสียง ร้อยละของจาํนวนหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

เห็นด้วย 5,371,607 100.0000 

ไม่เห็นด้วย - - 

งดออกเสียง - - 

บตัรเสีย - - 

 

 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิกําไรจากผลการดาํเนินงานปี 2566 และจ่ายเงนิปันผล 

   เลขานกุารบริษัทได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุม ถึงข้อบงัคบัและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท รวมทัง้ปัจจยัสําคญัของ

การพิจารณาของคณะกรรมการในการขอเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการจ่ายเงินปันผล และชีแ้จงเพ่ิมเติมในรายละเอียดดงันี ้ 

   ตามท่ีได้แจ้งในท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นไว้ตัง้แต่ปี 2551 ว่าบริษัทจะอ้างอิงกับ กําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ

บริษัท  และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ดงันัน้ จากผลการ

ดําเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมของบริษัท บริษัทมีกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัทจํานวน 133,420,669 บาท หรือ

เท่ากบั 22.24 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2566 ใน

อตัราหุ้นละ 6.68 บาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 30.04 โดยจ่ายจากกิจการ BOI ซึ่งเป็นกิจการท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ใน

อตัราหุ้นละ 4.63 บาท และจ่ายจากกิจการ NON BOI หุ้นละ 2.05 บาท โดยกําหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการรับเงินปันผล

วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2567 และกําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2567 

**ข้อมลูเพ่ิมเตมิ**(งบเฉพาะบริษทั) 2566 2565 2564  

กําไรสทุธิ (ล้านบาท) 133.42 76.35 80.76  

กําไรสทุธิ (บาท/หุ้น) 22.24 12.72 13.46  

เงินปันผล (บาท/หุ้น) 6.68 3.82 4.05  

อตัราร้อยละของเงินปันผล/กําไรสทุธิ 30.04 30.02 30.09  
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   เลขานุการบริษัท ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถาม จึงเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้น

พิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2566 โดยแจง้ว่าจะตอ้งใชม้ติเสียงขา้งมากในการอนมุตัิวาระนี ้

 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชมุพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2566 ตามท่ีเสนอดว้ย 

    คะแนนเสียง  

มต ิ คะแนนเสียง รอ้ยละของจาํนวนหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

เห็นดว้ย 5,371,607 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย - - 

งดออกเสียง - - 

บตัรเสีย - - 

 

วาระที ่5  พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากตาํแหน่งตามวาระประจาํปี 2567 

 เลขานกุารบรษิัทไดแ้จง้ต่อท่ีประชมุว่า บรษิัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ มีสิทธิเสนอชื่อผูท่ี้มีคณุสมบตัิเหมาะสม 

ท่ีจะดาํรงตาํแหน่ง กรรมการบรษิัท โดยไดเ้ผยแพรข่อ้มลูดงักล่าวผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ตัง้แต่วนัท่ี 22 พฤศจิกายน  

2566 – 30 ธันวาคม 2566 แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ เสนอชื่อบคุคลเขา้มา เพ่ือใหพิ้จารณาคดัเลือกเป็นกรรมการ   

   ตามขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 16 กาํหนดไวว้่า “ในการประชุมผูถื้อหุน้สามัญประจาํปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจาก

ตาํแหน่งจาํนวน 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้กรรมการท่ีจะออก แบ่งใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงกบัอตัรา 1 

ใน 3” ดงันัน้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2567 นี ้มีกรรมการท่ีตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 4 ท่าน ดงัรายนาม

ต่อไปนี ้

1. นายอรนิทร ์ จิรา  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบรษิทั 

2. นายสธีุ ล่ิมอติบลูย ์ รองประธานกรรมการบรษิัท และกรรมการผูจ้ดัการ 

3. นายธนา โพธิกาํจร กรรมการ 

4. นายนิลสวุรรณ ลีลารศัม ี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 

   คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย เห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไดก้ลั่นกรองถงึคณุสมบตัิของกรรมการเป็นรายบคุคล โดยพิจารณาจากความรู ้ความเชี่ยวชาญ รวมทัง้

ผลการปฏิบตัิงานของกรรมการท่ีผ่านมา อนัจะเป็นประโยชนต์่อการดาํเนินงานของบรษิัท  

   เลขานุการบรษิัท ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถาม จึงไดน้าํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้พิจารณาแต่งตัง้กรรมการท่ีครบวาระจาํนวน 4 ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง โดยกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สียในวาระ

นีใ้หง้ดออกเสียง จากนัน้จึงไดด้าํเนินการขอมตอินมุตัิแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล โดยแจง้ว่าจะตอ้งใชม้ตเิสียงขา้งมากในการ

อนมุตัิวาระนี ้ 



 

  

 

     หน้า 10 จาก 13 

 

มต ิ

รายชื่อกรรมการ 

เห็นด้วย 

(คิดเป็นร้อยละ) 

ไม่เห็นด้วย 

(คิดเป็นร้อยละ) 

งดออกเสียง 

(คิดเป็นร้อยละ) 

บตัรเสีย 

(คิดเป็นร้อยละ) 

1. นายอรินทร์ จิรา   
5,371,607 

100.0000 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2. นายสธีุ ล่ิมอติบลูย์ 
4,492,072 

83.6262 

- 

- 

879,535 

16.3738 

- 

- 

3. นายธนา โพธิกําจร 
5,329,607 

99.2181 

- 

- 

42,000 

0.7819 

- 

- 

4. นายนิลสวุรรณ ลีลารัศม ี
5,371,607 

100.0000 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการท่ีต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่าน 

 ได้แก่ นายอรินทร์ จิรา นายสธีุ ล่ิมอติบลูย์ นายธนา โพธิกําจร และนายนิลสวุรรณ ลีลารัศม ีกลบัเข้าดํารง

ตํ าแห น่ งอีก วาระห น่ึ ง  โดยกรรมการทุกท่ านมี วาระการดํ ารงตํ าแหน่ งคราวละ  3 ปี  ทั ง้นี ใ้ห้ 

 สอดคล้องกบัการดํารงตําแหน่งการเป็นกรรมการของบริษัท 

 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2567 

   เลขานกุารบริษัทกล่าววา่ ในปี 2567 ทางคณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอวงเงินคา่ตอบแทน ไม่เกิน 4 ล้านบาท

ต่อปี ทัง้นี ้ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการท่ีกรรมการได้รับในฐานะพนักงาน  หรือลูกจ้างของบริษัท โดยมอบหมายให้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นําไปจดัสรรตามข้อบงัคบัของบริษทั และตามความเหมาะสมต่อไป  

   เลขานกุารบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม แตไ่ม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ

วงเงินสําหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจําปี 2567 เป็นจํานวนเงิน ไม่เกิน 4 ล้านบาทต่อปี โดยแจ้งว่ามติอนุมตัิในวาระนี ้

ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

มติที่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสําหรับปี 2567  

    เป็นจํานวนเงิน ไม่เกิน 4 ล้านบาทต่อปี ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียง 

มต ิ คะแนนเสียง ร้อยละของจาํนวนหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

เห็นด้วย 5,371,607 100.0000 

ไม่เห็นด้วย - - 

งดออกเสียง - - 

บตัรเสีย - - 
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วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2567 

   เลขานกุารบริษัท แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 45 กําหนดไว้ว่า “ผู้สอบบญัชีต้องไม่เป็น กรรมการ 

พนกังาน ลกูจ้าง หรือดํารงตําแหน่งหน้าท่ีใด ๆ ในบริษัท” คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ได้พิจารณาเลือกผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจําปี 2567 โดยพิจารณาถึงคุณสมบตัิ ประสบการณ์การทํางานและค่า

สอบบญัชี โดยเห็นว่า ผู้สอบบญัชีทัง้ 4 ท่าน ของสํานกังาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท ไม่มีความสมัพนัธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท 

บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร จึงขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีดงัรายนามต่อไปนีเ้ป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท  

1. นางณฐัสรัคร์ สโรชนนัท์จนี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4563 หรือ 

2. น.ส.ดรณี  สมกําเนิด  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5007 หรือ 

3. น.ส.จารุณี  น่วมแม ่  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5596 หรือ 

4. นายศริเมศร์ โชติกลุนนัท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 11821 

ทัง้นีกํ้าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงข้างต้น เป็นผู้ ทําการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 

และในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงักล่าวไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ ก็ให้ผู้สอบบญัชีอีกท่านหน่ึงเป็นผู้สอบบญัชีแทนได้ 

สําหรับค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจําปี 2567 เป็นจํานวนเงินรวม 1,270,000 บาท เท่ากบัปี 2566  

อน่ึง ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าตรวจสอบบัตรโครงการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ท่ีบริษัทฯ 

ประสงค์จะขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งต้องยื่นต่อสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

บตัรละ 30,000 บาท เท่ากบัปี 2566     

   เลขานกุารบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม และมีผู้ ถือหุ้นสอบถาม ดงันี ้ 

คําถาม ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า ค่าสอบบญัชนีี ้ยงัไม่รวมบตัร BOI ใช่หรือไม่ และมีบตัร BOI ก่ีฉบบั 

คําตอบ น.ส. ศิราณี นามณี ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน ชีแ้จงว่า ตวัเลขนีย้งัไม่รวม BOI ซึง่ปี 2567 มี BOI จํานวน 5 ฉบบั  

 

คําถาม ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า ค่าสอบบญัชีของบริษัทร่วมค้าในประเทศเวียดนาม และอินโดนีเชีย เป็นเท่าไร และใช้บริษัทใด

เป็นผู้สอบบญัช ี

คําตอบ น.ส. ศิราณี นามณี ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน ตอบว่า PKF International เป็นผู้สอบบญัชี ทัง้เวียดนาม และอิน

โดนีเชีย ซึ่งค่าสอบบญัชี เมื่อแปลงเป็นเงินบาท ของเวียดนาม จะประมาณ 150,000 บาท เน่ืองจากมียอดขายและ

รายการเยอะกว่าท่ีอินโดนีเซีย สําหรับค่าสอบบญัชีท่ีอินโดนีเซียประมาณ 50,000 บาท 

 

คําถาม ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทท่ีอยู่ในประเทศเวียดนาม และอินโดนีเซีย ไม่ได้เป็น Listed Company ใช่หรือไม่ ใช้ 

PAEs หรือ NPAEs 

คําตอบ น.ส. ศิราณี นามณี ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน ชีแ้จงว่า ทัง้สองบริษัท ไม่ใช่ Listed Company แต่มีการกําหนด

ว่า Auditor ต้องจดัทํา IFRS เป็นมาตรฐานเดียวกบั ไทย โอ.พี.พี. เพ่ือเอาส่วนได้เสียมาใช้ร่วมกนัได้กบังบบริษัทฯ  

 ตามงบ Local จะเป็น NPAEs (Non-Publicly Accountable Entities) แต่มีการปรับให้งบท่ีจะเอามาใช้ Take Equity 

จะต้องเป็น IFRS ท่ีเป็น PAEs (PubliclyAccountable Entities) แล้ว 

 

คําถาม ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า ผู้สอบบญัชีมีวิธีสร้างความมัน่ใจให้กับผู้ ถือหุ้นในส่ิงท่ีตรวจ ในส่วนได้เสียอย่างไร ในประเทศ

อินโดนีเชีย และเวียดนาม 
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คําตอบ นายศิรเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ ผู้ สอบบัญชี ชีแ้จงว่า ในส่วนของบริษัทกิจการร่วมค้าทัง้ 2 ท่ี ตามมาตรฐานการ

ตรวจสอบ ไทย โอ.พี.พี. เป็นกิจการหลกัต้องระบคุวามเส่ียงและกําหนดวิธีการตรวจสอบให้กับทัง้ 2 บริษัท และจะมี

สอบถามโดยให้ผู้ เฝ้าสังเกตส่งกลับมาว่าได้ระบุความเส่ียงแบบไหน กําหนดสาระสําคัญอย่างไร และมีวิธีการ

ตรวจสอบอย่างไรบ้าง และส่งตวัเลขเพ่ือใช้ในการบนัทึกบญัชี 

 

   เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม เลขานกุารบริษัทจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติในวาระนี ้โดยแจ้งว่าจะต้องใช้มติ

เสียงข้างมากในการอนมุตัิวาระนี ้

มติที่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มมีติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และค่าสอบบญัชีตามท่ีเสนอ 

    ด้วยคะแนนเสียง  

มต ิ คะแนนเสียง ร้อยละของจาํนวนหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

เห็นด้วย 5,371,607 100.0000 

ไม่เห็นด้วย - - 

งดออกเสียง - - 

บตัรเสีย - - 

 

วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

-ไม่มีการพิจารณาเร่ืองอ่ืนใด- 

เลขานกุารบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็น ซึง่มีผู้ ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็น ดงันี ้

 

คําถาม ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า บริษทัเตรียมพร้อมเร่ือง ESG (Environmental, Social and Governance) อย่างไรบ้าง 

คําตอบ นายนิลสวุรรณ ลีลารัศมี ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงว่า บริษัทฯ ให้ความสําคญัเร่ืองการวางแผนในการพฒันา

องค์กรอย่างยัง่ยืน ปัจจุบนั ส่ิงท่ีบริษัทฯ ทําอยู ่คือเร่ืองการประหยดัพลงังาน โดยการใช้พลงังานทดแทนจากโซลาร์

เซลล์ และยงัคงขบัเคล่ือนเป้าหมาย ด้านส่ิงแวดล้อม สงัคม และการกํากบัดแูลกิจการ สู่การลงมือทํา อย่างต่อเน่ือง 

 

คําถาม ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ ติดตัง้ โซลาร์เซลล์ ท่ีไหนบ้าง และผลิตไฟฟ้าได้เท่าไร  

คําตอบ น.ส.ธีรารัตน์ ล่ิมอติบูลย์ กรรมการบริษัท ตอบว่า ติดตัง้ท่ีโรงงานลาดกระบัง และโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเวล

โกรว์ ซึง่เต็มพืน้ท่ีแล้ว รวมประมาณไมเ่กิน 2 เมกะวตัต ์ 

 

ข้อเสนอ ผู้ ถือหุ้นให้ข้อเสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรนําเงินท่ีมี ไปลงทนุในธุรกิจท่ีถนดั และได้เงินเพ่ิม แตไ่ม่ค่อยเห็นด้วยกับการ

นําเงินท่ีบริษัทฯ มีไปลงทนุเงินฝาก หรือหุ้นกู้ 
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- อรินทร์ จิรา - 

- แสงจนัทร์ ศิริสวสัด์ิ - 

คําถาม ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ จะเปิดให้เข้าเยี่ยมชมกิจการหรือไม่ 

คําตอบ น.ส.ธีรารัตน์ ล่ิมอติบลูย์ กรรมการบริษัท ทางบริษัทฯ จะรับไว้พิจารณาดคูวามพร้อมและความเหมาะสม 

 

คําถาม ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ เป็นตัวแทนจําหน่ายโซลาร์เซลล์ ในลักษณะใด มีการตัง้หน่วยงานเพ่ือให้คําปรึกษา

ด้วยหรือไม่ 

คําตอบ น.ส.ธีรารัตน์ ล่ิมอติบูลย์ กรรมการบริษัท ชีแ้จงว่า เร่ิมต้นจากท่ีบริษัทฯ ติดตัง้แผงโซลาร์เซลล์ กับคู่ค้า และมีการ

พดูคยุกนัมาโดยตลอด บริษัทฯ เห็นโอกาสท่ีจะสามารถเป็นตวัแทนขายได้ เน่ืองจากเรามีฐานลกูค้ากลุ่มอตุสาหกรรม

อยู่มากพอสมควร ส่วนเร่ืองการให้คําปรึกษา บริษัทฯ มีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย ท่ีมีความรู้ และสามารถให้คําแนะนําเร่ือง

โซลาร์เซลล์ได้ 

 

  คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ได้ตอบคําถามของผู้ ถือหุ้นครบถ้วน และไม่มีคําถามหรือข้อแนะนําอ่ืนใดแล้ว

ประธานท่ีประชุม นายอรินทร์ จิรา จึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้ ถือหุ้นท่ีสละเวลามาร่วมประชุม และแสดงความคิดเห็น

พร้อมข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

 

ปิดประชมุเวลา 11.45 น. 

      

 

 

     ลงชื่อ........................................................... 

                   (นายอรินทร์ จิรา) 

                 ประธานกรรมการบริษทั และประธานท่ีประชมุ 

 

      

 

     ลงชื่อ........................................................... 

            (นางสาวแสงจนัทร์ ศิริสวสัดิ)์ 

                         เลขานกุารบริษัท 




